



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๑๕๕๕

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ/  
รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง)/ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนา  
วิชาการ

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้มีสภาวิชาการ ประกอบด้วย  
ประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการจำนวนไม่น้อยกว่าสิบห้าคน แต่ไม่เกินยี่สิบคนซึ่งสภา  
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจาก  
ตำแหน่งของประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการ ตลอดจนการประชุมและวิธีการ  
ดำเนินงานสภาวิชาการให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย นั้น

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้รายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการได้มา  
ซึ่งกรรมการสภาวิชาการตามข้อบังคับฯ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๒๓.๒๑.๑/๘๗๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม  
๒๕๖๑ และหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๒๓.๒๑.๑/๙๖๙ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อนำเสนอคณะ  
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  
๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ พิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า เนื่องจากตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย  
สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสภาวิชาการไว้  
๓ ปี ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของกรรมการชุดดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
ควรพิจารณาอายุงานที่เหลืออยู่ของกรรมการในแต่ละองค์ประกอบ เพื่อที่จะสามารถทำหน้าที่  
กรรมการได้ครบตามวาระที่กำหนดด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการสภา  
มหาวิทยาลัยด้านวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ  
สภาวิชาการ ดังนี้

องค์ประกอบกรรมการตามข้อบังคับฯ	การดำเนินงานตามข้อบังคับฯ
(๑) อธิการบดี เป็นประธาน	(๑) อธิการบดี (โดยตำแหน่ง)
(๒) รองอธิการบดี ผู้รับผิดชอบด้านวิชาการ เป็นรองประธาน	(๒) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิคม มูลเมือง)

องค์ประกอบกรรมการตามข้อบังคับฯ	การดำเนินงานตามข้อบังคับฯ
(๓) รองอธิการบดี ที่อธิการบดีมอบหมาย หนึ่งคน เป็นกรรมการ	(๓) อธิการบดีพิจารณา รองอธิการบดี (รศ. ดร.วีระพล ทองมา)
<p>(๔) กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกินเก้าคน ประกอบด้วย</p> <p>(ก) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกฯ จำนวนไม่เกินสามคน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากอธิการบดี ตามคำแนะนำ ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย</p> <p>(ข) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกฯ จำนวนไม่เกินหกคน ซึ่ง ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการประจำส่วนงาน ส่วนงานละไม่เกินหนึ่งรายชื่อ แล้วให้คณบดีจัดประชุม คัดเลือกให้ได้กลุ่มสาขาวิชาละไม่เกินสองคน</p>	<p>(๔) กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก</p> <p>๑. ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน</p> <p>๒. ศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย วัฒนานิก</p> <p>๓. ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์</p> <p>(ข) คณบดีได้จัดประชุมคัดเลือกให้ได้กลุ่มสาขาวิชา ไม่เกินสองคน จำนวนไม่เกินหกคน ซึ่งได้ทราบและ ตอบรับแล้ว ดังนี้</p> <p>๑. <u>กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</u> - ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญาวัฒน์ - รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสงวงศ์</p> <p>๒. <u>กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</u> - ศาสตราจารย์ ดร.ทองเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ - ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์</p> <p>๓. <u>กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์</u> - ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร - ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์</p> <p><b>(ตอบรับการทราบทุกท่านแล้ว)</b></p>
<p>(๕) กรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายใน จำนวนหกคน ประกอบด้วย</p> <p>(ก) ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีจากสามกลุ่มสาขาวิชา จำนวนสามคน ซึ่งเลือกกันเองภายในกลุ่มสาขาวิชา กลุ่มสาขาละหนึ่งคน</p>	<p>(๕) กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายใน</p> <p>(ก) คณบดีจัดประชุมและเลือกกันเองภายในสามกลุ่ม สาขาวิชา จำนวนสามคน ซึ่งเลือกกันเองภายในกลุ่ม สาขาวิชา กลุ่มสาขาละหนึ่งคน โดยเสนอชื่อ ดังนี้</p> <p>๑. <u>กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</u> - รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย กังวล</p> <p>๒. <u>กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</u> - รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง</p> <p>๓. <u>กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์</u> - รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ</p> <p>(คณบดีจัดประชุม เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑)</p>

องค์ประกอบกรรมการตามข้อบังคับฯ	การดำเนินงานตามข้อบังคับฯ
<p>(ข) คณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกินสามคน โดยคัดเลือกจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ซึ่งดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นก็ให้คัดเลือกจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ และต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หรือหัวหน้าส่วนงานที่เทียบเท่าคณะวิทยาลัย สถาบัน สำนัก ทั้งนี้ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นผู้คัดเลือก</p> <p>ทำใบเสนอ ๒ รายชื่อ ทั้งนี้ กรรมการเสนอใบเสนอ เพื่อขอชื่อแล้ว</p>	<p>(ข) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นผู้คัดเลือก รายชื่อคณาจารย์ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ดังนี้</p> <p>๑. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลำดับที่ ๑ รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี ลำดับที่ ๒ รองศาสตราจารย์มธุรส สว่างบำรุง</p> <p>๒. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลำดับที่ ๑ รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี อันเดรต ลำดับที่ ๒ รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล</p> <p>๓. กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ลำดับที่ ๑ รองศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ดันโช ลำดับที่ ๒ รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย</p> <p>** ที่ประชุมเสนอพิจารณา ๒ รายชื่อ หากลำดับที่ ๑ ไม่สามารถเข้าร่วมเป็นกรรมการได้ ให้ประสานหาหมายลำดับที่ ๒</p> <p>(ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑)</p>
<p>(๖) ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็น กรรมการและเลขานุการ</p>	<p>(๖) ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ</p>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ